

การสำรวจสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างพลเมืองในสถานศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 20 ก.พ. 2568

การสำรวจสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างพลเมืองในสถานศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้วางแผนจัดโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างพลเมืองในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานักเรียนได้จัดกิจกรรมหรือผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สถานักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 508 แห่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดที่มีการดำเนินกิจกรรมสถานักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมสถานักเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สถานศึกษาละ 25,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาละ 1 แห่ง
2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาละ 4 แห่ง

ทั้งนี้ กรุณากรอกแบบสำรวจสถานศึกษา เพื่อแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยตรงที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ (รายละเอียดตามหนังสือ) ภายในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว๑๕๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การสำรวจสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างพลเมืองในสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจสถานศึกษา

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้วางแผนจัดโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างพลเมืองในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานักเรียนได้จัดกิจกรรมหรือผลิตสื่อรณรงค์ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สถานักเรียนในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๕๐๘ แห่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดที่มีการดำเนินกิจกรรมสถานักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมสถานักเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สถานศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

๑. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาละ ๑ แห่ง
๒. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัศึกษาละ ๔ แห่ง

ทั้งนี้ กรุณากรอกแบบสำรวจสถานศึกษา เพื่อแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยตรงที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายอนุรักษ ว่องวิง พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๗๔ ๐๔๘๕ เป็นผู้ประสานงาน ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีร์ ภวังคนันท์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ uptsc.obec@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน